

**BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO
THI ĐUA THỰC HIỆN 5S VÀ XANH - SẠCH - ĐẸP, PHÒNG TÀI
CHÍNH KẾ TOÁN, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG**

Phát huy vai trò, trách nhiệm của viên chức, lao động trong việc xây dựng cảnh quan bệnh viện, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống, làm việc và thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện Kế hoạch số 410/KH-BVPS ngày 13 tháng 4 năm 2024 của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang về việc phát động phong trào thi đua thực hiện 5S và Xanh- sạch- đẹp. Tập thể Phòng Tài chính kế toán đã tích cực hưởng ứng phong trào, cùng nhau xây dựng môi trường Bệnh viện Xanh- Sạch- Đẹp.

Thi đua thực hiện 5S “Sàng lọc- Sắp xếp- Sạch sẽ- Săn sóc- Sẵn sàng” viên chức, lao động của phòng đã rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng và triển khai thực hiện mô hình 5S hàng ngày trong quá trình làm việc; Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến môi trường làm việc, sàng lọc những dụng cụ, vật tư, trang thiết bị không cần thiết, sắp xếp lại gọn gàng, sạch sẽ, khoa học, dễ thấy, dễ lấy và tránh bỏ sót tất cả các vật dụng có sẵn mà không sử dụng, tạo thói quen tự giác, duy trì và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại nơi làm việc để mọi thứ luôn sẵn sàng.

Thi đua thực hiện Xanh- Sạch- Đẹp, viên chức, lao động của phòng đã trồng hơn 10 cây xanh trong chậu, lọ thủy tinh; Sắp xếp, bố trí phù hợp với diện tích và không gian phòng như cửa ra vào, bàn làm việc, treo tường...; Chậu và cây được chăm sóc sạch sẽ, xanh tươi tạo ra một không gian xanh mang lại cảm giác mát mẻ, thân thiện. Khu vực thanh toán viện phí, lối đi, sảnh chờ đều có cây xanh, ghế ngồi, quạt mát, tạo không khí thoáng mát, dễ chịu cho người bệnh đến khám, điều trị.

Chiều ngày 03 tháng 5 năm 2024, Ban Giám khảo gồm ông Phạm Văn Lực, Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng ban, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện là thành viên, ông Nguyễn Trọng Hảo, Chủ tịch CĐCS là thành viên đã đến các khoa, phòng chấm điểm thi đua lần đầu và sẽ duy trì chấm thi đua hàng tháng.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO
THI ĐUA THỰC HIỆN 5S VÀ XANH - SẠCH - ĐẸP, PHÒNG TÀI
CHÍNH KẾ TOÁN, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG



Hình ảnh chuẩn bị cây xanh của Phòng TCKT

Phong trào thi đua thực hiện 5S và Xanh- Sạch- Đẹp đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, các chứng từ kế toán được lưu trữ một cách khoa học, hợp lý dễ tìm kiếm khi cần thiết nơi làm

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: HƯỚNG ỨNG PHÒNG TRÀO
THI ĐUA THỰC HIỆN 5S VÀ XANH - SẠCH - ĐẸP, PHÒNG TÀI
CHÍNH KẾ TOÁN, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

việc trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn, mọi người có ý thức hơn trong việc thực hiện và duy trì hoạt động 5S và Xanh- Sạch- Đẹp trong thời gian tới nhằm tiếp tục tạo môi trường làm việc khoa học, thông thoáng, thân thiện và nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung.

Với tất cả nhiệt huyết và nỗ lực, ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên bệnh viện quyết tâm chung tay xây dựng Bệnh viện Xanh-sạch-đẹp, thân thiện với môi trường và tràn đầy tình yêu thương./.

PHÒNG TCKT.